

Start Up SME

ไม่มีความรู้เรื่องบัญชี
ก็สามารถทำบัญชีได้

ซื้อ

ขาย

จ่าย

รับ



ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านวินทุ การบริหาร จัดการ และวางแผนงานต่าง ๆ จนอาจมองข้ามเรื่องสำคัญอย่าง “การจัดการ ด้านบัญชี” ทั้งที่จริงแล้วการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วย ให้กิจการ SMEs มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง สามารถบริหารวินทุหมุนเวียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และจะทำให้สตาบิลการวินทุสามารถใช้ระบบการวินทุที่แสดงฐานะการวินทุและ ผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงในการอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย

สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะหน่วยงานวิชาชีพบัญชีของไทยสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีเดี่ยว และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และต้องมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี เล็งเห็นความสำคัญของอุปสรรคและปัญหาดังกล่าว จึงมีแผนนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการบัญชีของธุรกิจให้มีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน โดยการจัดทำแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดฟรี (Application) บนสมาร์ตโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการบันทึกบัญชี **Application** นี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากระบบโปรแกรมบัญชีทั่วไป ก็คือ เพียงแค่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลการขาย การซื้อ รับเงินจ่ายเงินผ่านหน้าจอมือถือ จากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีโดยอัตโนมัติ และประมวลผลส่งกลับรายงานกำไรขาดทุนเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทราบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบจะทำการปรับปรุงรายการต่าง ๆ และจะประมวลผลส่งเป็นงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ ชุดสมบูรณ์ ให้ผู้ประกอบการเพื่อนำส่งต่อกรมพัฒนา และกรมสรรพากรต่อไป การทำงานของระบบนี้จะตั้งอยู่บนคลาวด์ (Cloud) ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยได้อย่างปลอดภัยครบถ้วน โดยคาดว่าจะนำสู่การใช้งานสาธารณะได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs สามารถใช้ระบบนี้ในการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจที่ดี และสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้แก่กิจการ SMEs ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

*TIP

“**การจัดทำบัญชีเดี่ยว**” หมายความว่า การจัดทำบัญชีและงบการเงินไว้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับฐานการเงินและผลการดำเนินงานที่กิจการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง โดยต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการค่าที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวของกับฐานการเงินในรูปแบบแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรูปแบบกำไรขาดทุนของกิจการที่มีระบบนิติการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการคำนวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร ส่งผลให้การคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ต้องมีการปรับปรุงรายการตามกฎหมายภาษีอากรในภายหลังจากการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
เรียบเรียงโดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดทำบัญชีเดี่ยวของสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้จัดทำ Application มือถือ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs สามารถดาวน์โหลดใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง Application นี้เน้นการทำรายการค้าที่สะดวกรวดเร็วและง่ายผ่านหน้าจอมือถือ

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้สัมภาษณ์ในรายการ “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ”



เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้สัมภาษณ์ในรายการ “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ” ช่อง Nation TV ในหัวข้อเรื่อง Start-Up SME “ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็สามารถทำบัญชีได้” สืบเนื่องจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำระบบ Application มือถือฟรี ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ระบบนี้ในการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมมาตรการบัญชีเดี่ยวของภาครัฐ สามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ที่ >> https://youtu.be/r9iMs_RQ6MM